

บันทึกการเล่าเรื่อง



เรื่อง การประชุมกลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>นางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ</p>	<p>ประเด็นในการประชุม</p> <p>๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นควรให้กลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป และมีการเปลี่ยนตัวชีวิต จาก EB ๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่ม เพื่อตรวจสอบ การบริหารงานในหน่วยงานเป็น EB ๙ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>๒. ให้ดำเนินการจัดทำประกาศชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมของชุมชนคนรัก มทร.พระนคร ใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๒.๑ ตำแหน่งประธาน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ เป็น นางสาวสมจิตต์ มหัทธนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>๒.๒ ตำแหน่งรองประธาน จาก นางสาวมัลลิกา วีระสัย (กองพัฒนานักศึกษา) เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้</p> <p>นางสาวสมจิตต์ มหัทธนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี เสนอแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. การเพิ่มเครือข่ายสมาชิกกลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร ควรกระจาย ไปยังทุกคณะ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร ได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒. เสนอให้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านโง่ง สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำหรับผู้บริหาร เพื่อเป็น การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>๓. ให้สมาชิกทุกคนแจ้งบุคลากรหน่วยงาน เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิก กลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพิ่มเติม</p>	<p>- ได้รับทราบ ความเป็นมา ของการจัดตั้ง ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร</p> <p>- ITA คือ การประเมิน ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ โดยมีหน่วยงาน ภายนอกมา ประเมิน</p>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. ๖๐๖๕

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/-

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประเด็นการประชุมกลุ่มชุมชนคนรัก มทร. พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ตามที่ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานประเด็นการประชุมกลุ่มชุมชนคนรัก มทร. พระนคร ดังนี้

๑. ให้สมาชิกทุกคนคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของสมาชิก ที่จะนำเสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศเป็นนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต คนละ ๑ ข้อ

๒. ให้สมาชิกทุกคนหาคำขวัญที่จะใช้ติดบนเสาบริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี และคำที่สอดคล้องภารกิจของสำนักงานอธิการบดี กองกลาง และกองสื่อสาร เพื่อจัดกิจกรรมเส้นทางไปสู่ต้นไม้แห่งคุณธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๒ ข้อ เพื่อเสนอที่ประชุมกลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนคร พิจารณาในคราวถัดไป ดังนี้

๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นควรโปรดมอบ จว. จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นข้อมูลความรู้ (KM) ของ กบ. ต่อไป

นศารัตน์

(นางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ)

บุคลากรปฏิบัติการ

๖๐๖ ๖๐.๑๗.๑๗

๖๕๖.๑.๖๖



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
 วันที่ 11.00 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๒๐๒๓
 ที่ ศธ ๐๕๘๑.๐๑/ ๖๖๖ วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๑
 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มชุมชนคนรักมทร.พระนคร

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ตามที่ สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่ในการดำเนินการตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่ดำเนินการในเกณฑ์ข้อ "EB ๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร" ซึ่งสำนักงานอธิการบดีได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ในการจัดตั้งกลุ่มบุคลากรเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส สมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานในศูนย์พื้นที่เทเวศร์ ใช้ชื่อกลุ่มว่า "ชุมชนคนรักมทร.พระนคร" รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบ นั้น

สำนักงานอธิการบดีขอขอบคุณท่าน ที่ส่งบุคลากรในสังกัดเป็นสมาชิกของกลุ่มชุมชนคนรักมทร.พระนคร ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติภารกิจเพื่อมหาวิทยาลัย จนทำให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีจึงขอให้ท่านพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมกลุ่มฯ ในทุกวันพุธที่ ๑ ของเดือน ยกเว้นเดือนมีนาคมนี้ กำหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาเห็นสมควรส่งสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่มฯ ขอให้ท่านยืนยัน/ส่งรายชื่อเพิ่มเติมไปยังสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาต และดำเนินการต่อไป

(นางสาวสมจิตต์ มหัตถันนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เรื่อง น.ศ.กษ.

เพื่อโปรดทราบ 11๒๖ พิจารณาอนุญาต พ.ศ. นิตารัตน์ ชุณห์เหลือ เข้าร่วมประชุม
 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๐๑๑๑๑๑ 11๒๖ มคอ.๖๖. 11๒๖ น.ศ. นิตารัตน์ ชุณห์เหลือ ทราบ ๑๐/๑๑

11๒๖ สมจิตต์ มหัตถันนท์
 11๒๖ ๑๑ น.ศ. นิตารัตน์ ชุณห์เหลือ ๑๐/๑๑

สมภารณ
 ๒๕.๑.๖๖
 ๒๕๖๐
 ๒๕๖๐